

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน อุดทน	ประธานสภาฯ	สมาน อุดทน	
๒	นายเฉลิม แก้วคุณอก	รองประธานสภาฯ	เฉลิม แก้วคุณอก	
๓	นางณรงค์ อุดทน	สมาชิก อบต.ม.๑	ณรงค์ อุดทน	
๔	นายวชิรวิทย์ เจริญ	สมาชิก อบต.ม.๓	วชิรวิทย์ เจริญ	
๕	นายสมพร จงเทพ	สมาชิก อบต.ม.๔	สมพร จงเทพ	
๖	นายประจวบ แทนสีดา	สมาชิก อบต.ม.๕	ประจวบ แทนสีดา	
๗	นายบัวรินทร์ สาลีเทศ	สมาชิก อบต.ม.๗	บัวรินทร์ สาลีเทศ	

มาประชุม ๗ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฮม ภู่นอก	นายก อบต.	เฮม ภู่นอก	
๒	นายบัวราญ ปุผาโล	รองนายก อบต.	บัวราญ ปุผาโล	
๓.	นายบุญตา แก้วคุณอก	รองนายก อบต.	บุญตา แก้วคุณอก	
๔.	นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์	ปลัด อบต.	ดวงใจ ชมพุทธิ์	
๕.	พจ.อ.นิพนธ์ เสนา	นักพัฒนาชุมชน	นิพนธ์ เสนา	
๖.	นางสาววาสิณี ชมพุทธิ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	วาสิณี ชมพุทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์ (เลขานุการสภาฯ) - เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป -  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยประชุม  
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓	<b>ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา</b> <b>๓.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗</b>
นายสมาน อุดทน (ประธานสภา)	- เรียนสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญนั้น ก่อนที่จะเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการพิจารณาของสภาฯ ก่อนครับ
นางสาวดวงใจ ชมพู่ทรัพย์ (เลขานุการสภาฯ)	- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ คือ ข้อ ๑๑ (๓) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ มีดังนี้“สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย และแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน” ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาฯจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาฯ กำหนด”
	ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จำเป็นจะต้องเสนอ เรื่องต่อสภาฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้
	กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ เป็น ๔ สมัย สมัยที่ ๑ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (สมัยนี้ได้กำหนดไว้แล้ว) สมัยที่ ๒ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ สมัยที่ ๔ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ เป็น วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
นายสมาน อุดทน (ประธานสภา)	- ท่านปลัดฯก็ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี
นายสมาน อุดทน (ประธานสภา)	- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ก่อนที่จะลงมติขออนับจำนวนสมาชิกสภาฯว่าอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ ได้มีการนับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในห้องประชุมได้ ๗ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปก็จะเป็นการลงมติ

มติที่ประชุม	<p>- มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดสมัยประชุมฯ ตามที่ท่านปลัดเสนอ จำนวน ๗ เสียง ดังนี้</p> <p>กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ เป็น ๔ สมัย</p> <p>สมัยที่ ๑ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>สมัยที่ ๒ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>สมัยที่ ๓ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>สมัยที่ ๔ คือ วันที่ ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>และกำหนดสมัยประชุมสามัญแรกของปี ๒๕๖๘ เป็น</p> <p>วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p><b>๔.๑ หรือแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclabla Wsate Bank) ของ</b> <b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p>
นายสมาน อตทน (ประธานสภาฯ)	<p>- เรียนสมาชิกทุกท่านสำหรับการหารือแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclabla Wsate Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญท่านปลัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ</p>
นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภาฯ)	<p>- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ราชการท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดการมูลฝอยโดยมีหน้าที่เก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น นั้น</p> <p>- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ข้อ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยตามประกาศนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆได้</p> <p>ข้อ ๕ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ</p>
นายสมาน อตทน (ประธานสภาฯ)	<p>- จาก กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท่านปลัดในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอเชิญให้ท่านปลัดกล่าวถึงรายละเอียดชี้แจงในประชุมได้รับทราบ</p>
นางสาวดวงใจ ชมพู่ (เลขานุการสภาฯ)	<p>- รัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclabla Wsate Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมความพร้อม ดังนี้</p>

๑. สํารวจข้อมูลขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การรีไซเคิลขยะ ในระดับครัวเรือน ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล
  ๒. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน
  ๓. จัดทำธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน ซึ่งจะต้องดำเนินการธนาคารขยะในเขตพื้นที่ตำบล โดยอย่างน้อยหนึ่ง อบต.จะต้องมีธนาคารขยะหนึ่งแห่ง
- นายสมาน อตทน (ประธานสภา) - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นในการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
- นายประจวบ แทนสีดา (ส.อบต.หมู่ ๕) - ผมขอเสนอหมู่ ๕ บ้านหนองคู เพราะเป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลาง และมีสถานที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน
- นายสมาน อตทน (ประธานสภา) - เรียนเชิญสมาชิกสภาฯได้แสดงความคิดเห็น ในลำดับต่อไป
- นายเฉลิม แก้วคุณอก (รองประธานสภา) - ผมเห็นด้วย กับส.อบต.หมู่ ๕ เพราะมีสถานที่ในการดำเนินงานธนาคารขยะเดิมอยู่แล้ว
- นายสมาน อตทน (ประธานสภา) - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- นายสมาน อตทน (ประธานสภา) - ต่อไปจะเป็นการลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบที่จะให้ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคู เป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอ ผมขออนุญาตนับจำนวนสมาชิกก่อนว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ จากนั้นได้มีการนับจำนวนสมาชิกสภาได้จำนวน ๗ เสียง ถือว่าครบองค์ประชุม ต่อไปเป็นการลงมติ

**มติที่ประชุม**

- มีมติให้หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคู เป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ เลียง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) **ดวงใจ ชมพุทธิ์** ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
**นางสาวดวงใจ ชมพุทธิ์**  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

(ลงชื่อ) **เฉลิม แก้วคุณอก**  
**(นายเฉลิม แก้วคุณอก)**  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) **ประจวบ แทนสีดา**  
**(นายประจวบ แทนสีดา)**

(ลงชื่อ) **บันรินทร์ สาลีเทศ**  
**(นายบันรินทร์ สาลีเทศ)**

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไป

ลงชื่อ **สมาน อดทน**  
**(นายสมาน อดทน)**  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน